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สวัสดีปีใหม่ 2567 ชาวสรีรวิทยาทกุทา่นคะ่ 

          ผ่านไปอีกหนึ่งปีแล้วนะคะ ฉบับแรกของพ.ศ. 2567 นีเ้ป็นฉบบัท่ี 1 ปีท่ี 23 ในธีมความสดใสตอ้นรบัปีใหม่
คะ่   ขอเปิดเล่มดว้ยพรปีใหม่จากท่านนายกสรีรวิทยาสมาคม  ส าหรบัเนือ้หาในฉบบันี ้บทความวิชาการ เรื่อง 
“รางวลัโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทยป์ระจ าปี 2566: สองนกัวิจยัผูพ้ฒันาวคัซีน mRNA ปอ้งกนัโควิด-19”  
เป็นบทความพิเศษรวบรวมโดยกองบรรณาธิการ คอลัมน์เปิดงาน-เปิดใจ “บทสัมภาษณ์ศาสตราจารย ์
(เช่ียวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ ์ฉัตรทิพากร” ผูอ้  านวยการศนูยว์ิจยัโรคทางไฟฟ้าของหวัใจ (CERT Center)
คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูเ้ป็น Top100 ของประเทศไทยจาก AD World Scientist and 
University Rankings 2023 บทความพิเศษ โดยเลขาธิการสรีรวิทยาสมาคมฯ รศ. พญ.มณีรตัน ์ชยานภุทัรก์ุล 
“บนัทกึการเดนิทางเขา้รว่มประชมุ FAOPS Congress 2023” ท่ีเล่าบรรยากาศไดส้นกุและมีผูช้่วยเลขาธิการ ผศ.
ดร.นพ.กษิดิภ์คั ไก่แกว้ เก็บภาพสวยๆ ประกอบเรื่องเล่าดว้ยคะ่ ซึ่งเป็นครัง้ท่ีมีความพิเศษเพราะเป็นการเดินทาง
ไปเสนอตวัเป็นเจา้ภาพ bid การจดัประชมุครัง้ตอ่ไปอีกดว้ย  ลองอ่านดนูะคะ  รวมทัง้ข่าวแวดวงสมาชิก ข่าว
การประชุมสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 51 การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา 
คร้ังที ่41 ประจ าปี 2567 รวมทัง้การประชมุทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศเชน่เดมิ ขอเชิญตดิตามคะ่

          ในปีใหม่นี้กองบรรณาธิการตั้งใจอย่างเต็มที่ในการน าเสนอข่าวและสาระต่าง ๆ ที่มีประโยชน์แก่ สมาชิกทุก
ท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสรีรวิทยาสมาคมฯ ของพวกเรานะคะ  หากมี
ข้อติชม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะหัวข้อหรือบุคคลที่น่าสนใจ ต้องการให้ทีมบรรณาธิการไปสัมภาษณ์สามารถแจ้งได้ที่ 
sophapun@gmail.com หรือ Line id: 0830734314 
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รางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์ประจ าปี 2023  ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
2566 โดยมีผู้ได้รับรางวัลร่วมกันทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.กอตอลิน กอริโก  (Katalin Karikó) นัก
ชีวเคมีสัญชาติฮังการี-อเมริกัน และ ศาสตราจารย์ นพ.ดรู ไวส์แมน (Drew Weissman) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภูมิคุ้มกันวิทยาชาวอเมริกัน ทั้งสองท่านเป็นนักวิจัยประจ าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้รับรางวัลโนเบลจากผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีที่น าไปสู่ “วัคซีนชนิด mRNA” ซึ่งก่อนหน้านี้ ทั้งคู่
เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาการแพทย์ ประจ าปี 2564 โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลนี้จากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอีกด้วย



ประวัติ ศาสตราจารย์ ดร.กอตอลิน กอริโก

• 1982 ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยเซเกด (University of Szeged)

• 1982-1985 นักวิจัยหลังปริญญาเอกท่ี The 
Hungarian Academy of Sciences in 
Szeged, ประเทศฮังการี จากนั้นเป็นนักวิจยั
หลังปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยเทมเปิ้ล
(Temple University), เมืองฟิลาเดลเฟีย
และ The University of Health Science 
เมืองเบเธสดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

• 1989-2013 รับต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (The 
University of Pennsylvania) และเป็นรอง
ประธานอาวุโส (Vice president and later 
senior vice president) ของบริษัท 
BioNTech RNA Pharmaceuticals

• 2021 ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ที่
มหาวิทยาลัยเซเกด (University of Szeged)
และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิล
เวเนีย (Perelman School of Medicine, 
The University of Pennsylvania)

ประวัต ิศาสตราจารย ์นพ.ดร ูไวส์แมน

• 1987 ส าเรจ็ปรญิญาแพทยศาสตรบ์ณัฑิตและปริญญา
เอกจากมหาวิทยาลยับอสตนั (Boston University) 
จากนัน้ศกึษาตอ่เฉพาะทางท่ีโรงพยาบาล Beth Israel 
Deaconess คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์
(Harvard Medical School) และฝึกอบรมวิจยัหลงั
ปรญิญาเอกท่ีสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 
(National Institutes of Health)

• ปี 1997 ก่อตัง้กลุม่วิจยัท่ีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลยัเพนซิลเวเนีย (Perelman School of 
Medicine, the University of Pennsylvania)

• ปัจจุบันด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ประจ าคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (The Roberts 
Family Professor in Vaccine Research) และ 
Director of the Penn Institute for RNA 
Innovations

เกิดเม่ือปี 1955 ที่เมืองโซลนอค (Szolnok) ประเทศ
ฮังการี  ปัจจุบันมีอายุ 69 ปี 

เกิดเม่ือปี 1959 ท่ีเมือง Lexington รฐั Massachusetts
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ปัจจบุนัอาย ุ65 ปี

ตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ 1990 ผลงานของทั้งสอง
ท าให้วิทยาการทางการแพทย์ได้เข้าใจถึงกลไกการ
ท างานของ mRNA ว่ามีปฏิกิริยาต่อระบบภูมิคุ้มกัน
ของมนุษย์อย่างไร ซึ่งน าไปสู่การคิดค้นและพัฒนา
วัคซีน mRNA ที่ช่วยชีวิตผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งสองท่าน
ได้ตีพิมพ์ผลงานตั้งแต่ปี 2005 ซึ่ง ณ ขณะนั้นองค์
ความรู้ด้าน mRNA ยังไม่เป็นที่สนใจมากนัก แต่ใน
ปัจจุบัน ความรู้ดังกล่าวได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้
ป้องกันโรคติดเช ื ้อและรักษาโรคชนิดอื ่นๆ เช ่น 
โรคมะเร็ง



ภาพแสดงวิธผีลติวคัซนีกอ่นการระบาดของโควดิ-19

ในปี 1990 ดร.กอตอลิน กอริโก  ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนียได้ท างานร่วมกับ 
นพ.ดรู ไวส์แมน ผู้ซึ่งมีความสนใจเกี่ยวกับหน้าที่ระหว่าง dendritic cell กับภาวะการหลบหลีก (Surveillance) และการ
ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีน ทั้งคู่ตั้งค าถามวิจัยมุ่งเน้นเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างชนิด RNA ที่แตกต่างกันจะมีผล
ต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันอย่างไร ผลการศึกษาพบว่า dendritic cell สามารถจดจ า in vitro transcribed mRNA 
ว่าเป็นสิ ่งแปลกปลอมและตอบสนองให้เกิดกระตุ ้นให้มีการหลั ่ งสารส่งสัญญาณการอักเสบ ( inflammatory 
signaling molecules) เพื่อต่อต้าน mRNA ซึ่งแตกต่างจาก mRNA ที่สร้างมาจากเซลล์ตามธรรมชาติเอง กลับไม่
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาดังกล่าว จากผลการศึกษาดังกล่าวท าให้ทั้งคู่ตั้งสมมติฐานไปที่องค์ประกอบทางด้าน โครงสร้างของ 
mRNA ที่ผลิตจาก in vitro และเซลล์ตามธรรมชาติว่าอาจจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งภายหลังต่อมา ดร.กอตอลิน กอริโก
และนพ.ดรู ไวส์แมน ได้ค้นพบว่าโครงสร้างเบสนิวคลีโอไซด์บางส่วนของ mRNA ที่ผลิตจากเซลล์ตามธรรมชาตินั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีอยู่ตลอดเวลา 

ในอดีตที่ผ่านมาวัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคติดเชื้อถูก
พัฒนามาจากเชื ้อตายหรือเชื ้อที ่อ่อนแอ และน ามาฉี ด
กระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกันจ าเพาะต่อเชื้อโรค
นั้นๆ ตัวอย่างวัคซีนชนิดนี้ เช่น วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ หัด
และไข้เหลือง (การค้นพบวัคซีนป้องกันไข้เหลืองโดย Max 
Theiler นี้เคยได้รับรางวัลโนเบลมาแล้วเมื ่อปี 1951) ใน
ทศวรรษที ่ผ ่านมา การศึกษาทางด้านชีวว ิทยาโมเลกุล
พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ได้มีการน าโครงสร้างเพียงบางส่วน
ของไวรัสหรือบางส่วนของสารพันธุกรรม

ซึ่งเกี่ยวข้องกับถอดรหัสเป็นส่วนประกอบของเปลือกหุ้มไวรัส 
มาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตโปรตีนเพื่อใช้กระตุ้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันต่อต้านไวรัสเข้าสู่เซลล์ (viral-blocking antibodies) 
ยกตัวอย่างเช่น วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (hepatitis B 
virus) และไวรัสมะเร็งปากมดลูก (human papillomavirus) 
นอกจากนี้สารพันธุกรรมบางส่วนของไวรัสที่ต้องการน ามาท า
เป็นวัคซีนยังสามารถน ามาบรรจุผ่านไวรัสตัวพา (vector) ซึ่ง
เป็นไวรัสชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ตัวอย่างวัคซีนที่ใช้
วิธีนี ้เป็นต้นแบบได้แก่ วัคซีนป้องกันไวรัสอีโบลา (Ebola 
virus)

(viral genetic code) 

อย่างไรก็ตามการผลิตวัคซีนทุกชนิดขั ้นต้นที่
กล่าวมานั้น ไม่ว่าจะเป็น  whole virus-, protein- 
และ vector-based vaccines มีความจ าเป็นต้องใช้
การเพาะเลี้ยงเซลล์ปริมาณมาก ซึ่งถือเป็นข้อจ ากัดข้อ
ส าคัญของการผลิตวัคซีนในช่วงที่มีการระบาดทั่วโลก  
ดังนั้นนักวิจัยจึงพยายามที่จะค้นหาเทคโนโลยีของวัคซีน
ที่ไม่ต้องพึ ่งพาการเพาะเลี ้ยงเซลล์ในการผลิต จวบ
จนกระทั่งปี 1980 ได้มีการน าเทคนิค mRNA มาใช้ใน
งานวัคซีน อย่างไรก็ตามการใช้  In vitro transcribed 
mRNA ก็ยังมีความไม่เสถียร และยังคงต้องอาศัยการ
พัฒนาระบบไขมันที่ใช้ห่อหุ้ม (encapsuled) mRNA ที่มี
ความซับซ้อน ยิ่งไปกว่านั้น mRNA vaccine ยังมีข้อจ ากัด
ในการใช้ เนื่องจาก       มีผล 
ข้างเคียงที่ท าให้เกิดการกระตุ้นการอักเสบจากร่างกาย

In vitro-produced mRNA 



ในขณะที่ in vitro transcribed mRNA มีโครงสร้างเบสนิวคลีโอไซด์ที่คงที่ ซึ่งองค์ประกอบด้านโครงสร้าง
ดังกล่าว อาจจะเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดหลั่งสารอักเสบที่ไม่พึงประสงค์ ทั้งสองจึงได้ท าการทดลองดั ดแปลงโครงสร้าง
เบสนิวคลีโอไซด์บางส่วนของ mRNA โดยใช้ซูโดยูริดีน (pseudouridine) ผลการทดสอบพบว่าไม่มีปฏิกิริยาต่อต้าน
สาย mRNA ที่ฉีดเข้าไปเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคเกิดขึ้นเลย การค้นพบดังกล่าวได้ท าการตีพิมพ์เผยแพร่ในปี 2005 
ก่อนที่โควิด-19 จะระบาดในภายหลังอีก 15 ปีต่อมา หลังจากนั้นในปี 2008 และ 2010 ดร.กอตอลิน กอริโก และ
นพ.ดรู ไวส์แมน พบว่าการดัดแปลงโครงสร้างเบสนิวคลีโอไซด์บางส่วนของ mRNA ยังช่วยเพิ่มการสร้างโปรตีนใน
เซลล์อีกด้วย ผลการศึกษาของทั้งคู่ได้ถูกน ามาใช้เป็นเทคนิคของการผลิตวัคซีนที่น ามาใช้ป้องกันโ รคโควิด-19 ที่มี
ประสิทธิภาพในที่สุด

ภาพแสดงการใช้เทคนคิการดดัแปลงเบสนวิคลโีอไซด ์mRNA ที่ไม่ท าให้เกิดปฏิกิริยาตอ่ตา้นจากระบบ
ภมิูคุ้มกันในร่างกายที่ท าให้เกดิการอักเสบจากการหลั่ง signaling molecule

ความส าเร็จของเทคนิคการดัดแปลงโครงสร้างเบสนิวคลีโอไซด์ของ mRNA นี้ ได้ถูกน ามาพัฒนาต่อยอดโดย
บริษัทต่างๆ ตัวอย่างวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA ในการพัฒนา ได้แก่ วัคซีนป้องกัน Zika virus และ MERS-CoV ซึ่งได้
ถูกคิดค้นมาก่อนหน้าที่จะมีการระบาดของโควิด-19 แล้ว และในปี 2019 ที่มีการระบาดของโควิด-19 นั้น ได้มีการพัฒนา
วัคซีน mRNA ของโรคระบาดดังกล่าวได้ส าเร็จอย่างรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ โดยอาศัยการดัดแปลงนิวคลีโอไซด์เบสของ 
mRNA ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนพื้นผิวของไวรัส SARS-COV-2 (SARS-CoV-2 surface protein) ผลทดสอบ
ประสิทธิภาพของวัคซีนพบความสามารถในการป้องกันโรคได้ถึงร้อยละ 95% และได้รับการอนุมัติให้ใช้จริงในเมื่อช่วงต้น
เดือนธันวาคม ปี 2020 จวบจนปัจจุบันมีวัคซีน COVID-19 จ านวนมากกว่า 13 พันล้านโดสได้ถูกแจกจ่ายไปทั่วโลก ซึ่ง
ช่วยป้องกันภาวะเจ็บป่วยรุนแรงจากการติดเชื้อรวมถึงช่วยรักษาชีวิตของอีกหลายล้านคน ยังผลให้สังคมโลก ของเรา
กลับมาสู่ภาวะเป็นปกติได้อีกครั้ง อีกทั้งเทคโนโลยีวัคซีน mRNA ดังกล่าวยังจะเป็นหนทางน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดเพื่อ
ท าโปรตีนในการรักษาโรคอ่ืนๆ โดยเฉพาะมะเร็งบางชนิดต่อไปในอนาคตอีกด้วย 



ตลอดระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาในการร่วมงานของทั้ง
สองท่าน เริ่มต้นตั้งแต่ปี 1990 จนกระทั่งเผยแพร่ผลงานการ
ค้นพบที่ล ้าสมัยในปี 2005 ผลงานของท่านทั้งสองน าไปสู่การ
ปฏิวัติวงการแพทย์และมีประโยชน์ใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ 
ถึงกระนั้น ศาสตราจารย์ ดร. กอริโก  และ ศาสตราจารย์ นพ. 
ไวส์แมน ก็ได้กล่าวไว้ว่า "เราไม่ได้ท างานเพื่อรับรางวัลใดๆ สิ่ง
ส าคัญคือการมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ หากคุณไม่สนุกกับสิ่ง
ที่คุณท า คุณก็ไม่ควรท า ถ้าคุณอยากรวย ฉันคงไม่รู้ค าตอบใน
เรื่องนั้น แต่ถ้าคุณต้องการแก้ปัญหา วิทยาศาสตร์ก็เหมาะกับ
คุณ"
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ขอความกรณุาแนะน าประวตัใิห้ชาวสมาชกิ
สรีรวทิยาสมาคมไดรู้จ้กัค่ะ

ผมจบแพทยศาสตรบ ัณฑ ิตจากคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาต่อ Ph.D. สาขา Physiology and 
Biophysics  ท่ี Department of Physiology and Biophysics, 
School of Medicine, University of Alabama at Birmingham, 
Alabama, USA และไดมี้โอกาสตอ่  Post-doctoral Fellow สาขา 
cardiac electrophysiology ท่ี Department of Medicine 
สถาบนัเดียวกันครบั จากนัน้กลบัมาเป็นอาจารยป์ระจ าท่ีภาควิชา
สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ม.เชียงใหม่ ปัจจบุนัเป็นผูอ้  านวยการ
และผู้ก่อตั้งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ 
(Cardiac Electrophysiology Research and Training Center; 
CERT center) และเป็นศาสตราจารยเ์ช่ียวชาญพิเศษ (ระดบั 11) ท่ี
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร ์ม.เชียงใหมค่รบั

ศาสตราจารย ์(เชี่ยวชาญพเิศษ) ดร.นพ. นิพนธ ์ฉัตรทพิากร

อาจารย์กรุณากล่าวถึงการท างานของอาจารย์ที่ผ่านมา
ในอดีต ทั ้งงานสอน งานวิจ ัย งานบริหารและงาน
บริการวิชาการค่ะ

เมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ตอนอยู่อเมริกาผมได้เริ่มศึกษาและท าวิจัยเกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (ventricular 
fibrillation) แต่ที่ประเทศไทยยังมีคนสนใจกันน้อยมาก ประกอบกับช่วงนั้นมีอุบัติการณ์ของโรคไหลตายเกิดขึ้น จึง
เป็นสิ่งเริ่มต้นให้ผมคิดที่อยากจะท างานวิจัยเรื่องนี้และพยายามที่จะหาวิธีที่จะรักษาให้มีประสิทธิภาพ สร้างนักวิจัย
และบุคลากรที่มีความรู้ในเรื ่องนี้ที ่ประเทศไทย ปัจจุบันนับเป็นความภูมิใจของผมมาก ๆ ที่ได้ก่อตั้ งศูนย์ CERT 
center เพ่ือท าค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้ในประเทศไทยครับ นอกจากงานวิจัยในสาขานี้แล้ว ผมคิดว่าสิ่งท าให้ผมเป็นที่รู้จัก
คือการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจ ัย รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในการวิจัยเรื่องนี้ และท าให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย

สมัยที่ผมเรียนที่อเมริกา ช่วงนั้นผมได้อยู่กับ Professor Ideker ซึ่งท่านมีช่ือเสียงเป็นอันดบัตน้ ๆ ของโลก
ท่ีท าเก่ียวกับเรื่อง ventricular fibrillation ผมไดเ้ขา้เป็นสมาชิกของแล็บ ดว้ยความตัง้ใจและความทุ่มเทกับ
งานวิจยั ตอนเรียนจบ PhD งานวิจยัใน Thesis ของผมไดตี้พิมพใ์นวารสาร Circulation ทัง้ 3 เรื่อง ท าใหผ้มไดร้บั
การคดัเลือกใหเ้ป็น excellent graduate student ของภาควิชาฯ และจากผลงานนีท้  าใหไ้ดถู้กทาบทามใหท้ า
postdoc ตอ่ ท าใหไ้ดเ้รียนรูเ้พิ่มขึน้มากกว่าตอนเป็นนกัศกึษา ทัง้ยงัไดท้นุวิจยัจาก American Heart Association
และงานวิจยัท่ีท าก็ไดร้บัการตีพิมพใ์นวารสาร Circulation และ PNAS อีกครัง้ 



ต่อมาได้ถูกเสนอให้เป็นอาจารย์ต่อที่นั่นอีกประมาณ 2-3 ปี ท าใหผ้มไดส้ะสมและเก็บเก่ี

ต่อมาได้ถูกเสนอให้เป็นอาจารย์ต่อที่นั่นอีกประมาณ 2-3 ปี ท าใหผ้มไดส้ะสมและเก็บเก่ียว
ประสบการณม์ากมายในดา้นการวิจยัและการเขียน proposal เพ่ือขอทนุวิจยั เหล่านีก็้เพ่ือท่ีจะ
ได้น ากลับมาสรา้งประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และในระหว่างนั้นผมได้กลับมาบรรยายท่ี
ประเทศไทย ท าใหไ้ดรู้ว้่าประเทศไทยยงัมีคนท่ีเขา้ใจในเรื่องนีน้อ้ยมาก ผมจึงตั้งใจกลบัมาเพ่ือ
สรา้งสาขานีใ้นประเทศไทยครบั โดยกลบัมาเป็นอาจารยแ์พทยท่ี์ ม. เชียงใหม่ 

ในช่วงแรกการท างานวิจัยเชิงลึกในเรื่องนี้นั้น เป็นอะไรที่ยากมาก เพราะต้องใช้เครื่องมือ
ราคาแพง ตอนนั้นผมยังไม่มีทุนในการสร้างแล็บ จึงมีความคิดว่าเราน่าจะสร้างคน สร้างทีมที่มี
ความรู้ความเข้าใจในสาขา cardiac physiology ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดก่้อน ตอนนั้นโชคดี
มากเพราะผมไดร้บัการสนับสนุนทุนวิจัยรุ่นกลางจาก สกว. และเริ่มไดร้บัการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยมากขึน้ สามารถรบัลูกศิษยเ์ขา้มาท างานวิจัย จนปัจจุบันเราท่ีมีศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ ท่ีมีมาตรฐานสูง และมีลูกศิษยจ์  านวนมากท่ีท า งาน
ทางดา้นนีท้ัง้ในไทยและต่างประเทศครบั  

ต่อมาได้ถูกเสนอให้เป็นอาจารย์ต่อท่ีนั่นอีกประมาณ 2-3 ปี ท าให้ผมได้สะสมและเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายในด้าน
การวิจัยและการเขียน proposal เพื่อขอทุนวิจัย เหล่านี้ก็เพื่อที่จะได้น ากลับมาสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และ
ในระหว่างนั้นผมได้กลับมาบรรยายที่ประเทศไทย ท าให้ได้รู้ว่าประเทศไทยยังมีคนที่เข้าใจในเรื่องนี้น้อยมาก ผมจึงตั้งใจ
กลับมาเพ่ือสร้างสาขานี้ในประเทศไทยครับ โดยกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในช่วงแรกการท างานวิจัยเชิงลึกในเรื่องนี้นั้น เป็นอะไรที่ยากมาก เพราะต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ตอนนั้นผม
ยังไม่มีทุนในการสร้างแล็บ จึงมีความคิดว่าเราน่าจะสร้างคน สร้างทีมที ่มีความรู ้ความเข้าใจในสาขา cardiac 
physiology ใหม้ากท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าไดก้่อน ตอนนัน้โชคดีมากเพราะผมไดร้บัการสนบัสนนุทนุวิจัยรุน่กลางจาก สกว. 
และเริ่มไดร้บัการสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัมากขึน้ สามารถรบัลกูศิษยเ์ขา้มาท างานวิจยั จนปัจจบุนัเรามีศนูยว์ิจยั
และฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหวัใจท่ีมีมาตรฐานสูง และมีลูกศิษยจ์  านวนมากท่ีท างานทางดา้นนีท้ัง้ในไทย
และตา่งประเทศครบั  

ขอทราบเคลด็ลบัและเทคนคิการสรา้งผลงานวจิยัที่มคีณุภาพ
จนกระทัง่ไดร้บัรางวลั top100 award ของประเทศ ใน AD world 
scientists and university ranking 2023 ของอาจารยค์ะ่

เวลาเราท างานวิจัย ผมไม่เคยคิดว่างานวิจัยต้อง
ไปตีพิมพ์ที่ไหน แต่ผมจะคิดว่าถ้าเราจะทุ่มเทการท างาน
วิจัยแล้วนั้น ผลที่ได้ออกมามันจะไปมีผลกระทบต่อการ
น าไปใช้ในคนไข้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจากผมเป็นแพทย์
ด้วย ปัญหาที่พบเวลาผมไปเจอคนไข้ ผมมักคิดตลอดว่า
น่าจะมีวิธีรักษาแบบไหนที่จะท าให้คนไข้มีอาการที่ดีกว่านี้ 
อีกทั้งผมยังคิดต่อว่าผลการทดลองที่ได้มา เราจะสามารถ
น าไปใช้กับคนไข้ได้มากน้อยแค่ไหน ส าหรับผมคิดว่าจุดนี้
คือสิ่งส าคัญมากในการท าวิจัย ถ้าเราคิดและท าวิจัยแบบ
นี้ แล้วไปตีพิมพ์ก็ย่อมจะเกิด impact สูงมากนะครับ ถือ
ว่าเป็น great success ของการท าวิจัย และการมี mentor 
ก็เป็นเรื่องที่ส าคัญมากส าหรับการสนับสนุนและผลักดัน
ให้การท าวิจัยของเราไปได้อย่างดี ตอนสมัยที ่ผมเป็น 
young staff ผมได้รับภาระงานสอนมาก แต่งานวิจัยก็
ต้องท า สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ถึงน้อง ๆ ทุกคนว่า ถึงจะมี
งานอะไรเข้ามากระทบมาก แต่ถ้าเรามี passion ว่าเรา
อยากจะท างานวิจ ัยที ่มีค ุณภาพสูง แล้วค าตอบของ
งานวิจัยของเราจะไปก่อประโยชน์ให้กับคนไข้ หรือสร้าง
ประโยชน์ให้กับคนอ่ืน ๆ ได้ ผมคิดว่าถ้ามี concept นี้อยู่ในใจ ไม่ว่าเราจะยุ่งขนาดไหน มันจะท าให้เรามุ่งม่ันในการท า

ท าวิจัยนี้ให้ได้ และเราจะสามารถหาเวลาในการท าวิจัยนี้จนได้  การคิดแบบนี้ ท าให้ทุกวันนี้ผมยังตื่นเช้ามาแล้วยังมีความ
กระตือรือร้นที่อยากจะไปท างานวิจัยและงานวิชาการครับ 



ลกูศิษยจ์  านวนมากท่ีท างานทางดา้นนีท้ัง้ในไทยและต่างประเทศครบั  

ต่อมาได้ถูกเสนอให้เป็นอาจารย์ต่อที่นั่น
อีกประมาณ 2-3 ปี ท าใหผ้มไดส้ะสมและเก็บ
เก่ี

ผมถือว่าคนไข้เป็น role model ของผมครับ คนไข้ท าให้ผมมี
ความคิดอยู ่เสมอว่าผมจะท ายังไงบ้างที ่จะช่วยเขาได้ ถ้ า
งานวิจัยที่เราท าออกไปจะสามารถท าให้คุณภาพชีวิต วิธีการ
รักษาเขาดีขึ้น มีวิธีการดูแลคนไข้ได้ดีขึ้น นี่เป็นสิ่งผลักดันให้
ผมอยากไปท างานวิจัยในทุก ๆ วัน ผมอยากเป็นส่วนเล็กๆ
ส่วนหนึ่งในการท าให้เขามีชีวิตที่ดีข้ึนครับ 

ส่วนหนึ่งที่ท าให้เราผลักดันศูนย์วิจัยและกลุ่มวิจัยที่ ม.
เชียงใหม่ ให้เกิดขึ้นได้ ผมคิดว่าเราต้องดึง passion ของแต่
ละกลุ่มแต่ละทีมออกมาให้ได้ ท าอย่างไรที่จะ facilitate ให้
แต่ละคนสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองในด้านการท างานวิจัย
ออกมาให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยทั่วไปก็จะให้ค าแนะน า
ให้อาจารย์หรือกลุ่มวิจัยนั้นได้ท าในสิ่งที่เขาอยากจะท า และที่
ส าคัญก็คือเขาได้ท างานวิจัยที่ก่อให้เกิด impact มากขึ้นและ
ยกระดับองค์กร ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดส าคัญคือเราต้อง
เป็น facilitator ครับ

อาจารยม์คีตปิระจ าใจในการท างานอยา่งไรคะ

ผมอยากให้เรามองปัญหาของผู้ป่วยครับ สิ่งเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราท าวิจัยเพื่อไปช่วยเหลือเขาได้ 
ส่วนหลักการและคติที่ผมมักพูดกับทุกคนเสมอ คือ ให้ -เพียร-กตัญญู เป็นสิ่งที่ผมใช้เตือนตัวเองอยู่ เสมอตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันครับ 

ให้ เป็นสิ่งที่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ท าให้ผมประสบความส าเร็จมาจนถึงทุกวันนี้  โดยที่การให้นั้นต้องเป็นการให้โดย
ไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทน ตัวอย่างเช่นผมให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ ให้เวลากับเขา โดยไม่คิดว่าการให้ความรู้และเวลานี้เป็นการ
เสียเวลาของเรา ให้การสนับสนุน ให้โอกาส สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราให้เขา ผมเชื่อว่าการที่เรายิ่งให้ เราจะยิ่งได้รับกลับคืน
มาเป็นร้อยเท่าทวีคูณ 

เพียร เป็นสิ่งท่ีส าคัญส าหรับคนท่ีเร่ิมต้นหรือแม้แต่คนที่ประสบความส าเร็จแล้วก็ตาม เราต้องไม่ย่อ
ท้อ ต้องกัดไม่ปล่อย โดยเฉพาะในงานวิจัย มันจะมีอุปสรรคเข้ามาแน่นอน เราต้องเพียร ต้องไม่ยอมแพ้ และ
ให้คิดว่าอุปสรรคท่ีเราเจอจะท าให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้มากขึ้นกว่าคนอื่นที่ไม่ได้มีโอกาสเจอ
อุปสรรคแบบเรา

กตัญญู ผมเชื่อว่าคนที่มีความกตัญญูจะสามารถไปได้ไกล ผมขอยกตัวอย่างเรื่องการได้ทุน และเราต้ องกตัญญู
กับแหล่งทุนโดยการตั้งใจท างานวิจัย และต้องตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน เพื่อให้คนอื่นได้อ่านงานวิจัยของเร า จากนั้นถ้ามี
นักวิจัยอื่นๆน าผลวิจัยเราไปต่อยอด ได้น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับคนไข้ ก่อให้เกิดวิธีการรักษาใหม่ใ ห้กับคนไข้อีกเป็น
แสนเป็นล้านคน มันจะกลายเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมหาศาลจากงานวิจัยหนึ่งชิ้นของเรา หาก เปเปอร์ที่
อาจารย์ท าจากการได้รับเงินจากแหล่งทุนแห่งหนึ่ง สามารถน าไปต่อยอดกับคนไข้ได้มากมายแบบนี้ นอกจากเป็ นการ
แสดงความกตัญญูกับแหล่งทุนแล้ว มันยังเป็นอีกหนึ่งกุศลที่เราได้สร้างขึ้นให้กับมนุษยชาติ แล้วกุศลนั้นอาจจะกลับมาที่
อาจารย์ท าให้อาจารย์ยิ่งประสบความส าเร็จมากข้ึนไปอีกก็ได้นะครับ 
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ลูกศิษย์จ  านวนมากท่ีท างานทางด้านนีท้ั้งในไทยและ
ต่างประเทศครบั  

ลกูศิษยจ์  านวนมากท่ีท างานทางดา้นนีท้ัง้ในไทยและต่างประเทศครบั  

อาจารยแ์บง่เวลาการท างานอยา่งไรให้ม ี
work life balance คะ

ในช่วงแรก ๆ เวลานอนผมอาจจะน้อยกว่าคนอื่นนะครับ แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าผมเสียอะไรไป การใช้ชีวิตประจ าวัน
ของผมไม่ได้แบ่งอะไรชัดเจน แต่ทุกอย่างส าหรับผมมันไหลไปตามธรรมชาติ เพราะผมคิดว่าถ้าเรามี passion ในสิ่งที่เราจะ
ท า เรื่องอ่ืน ๆ ก็ไม่เคยเป็นอุปสรรค เราจะท ามันได้ ส าหรับผมนั้น ครอบครัวเปรียบเสมือนออกซิเจน ส่วนหน้าที่การงาน
การวิจัยเปรียบเสมือนอาหาร ร่างกายเราขาดออกซิเจนกับอาหารไม่ได้ เรื ่องการแบ่งเวลาถ้าเราเข้าใจหลักการของ
ออกซิเจนกับอาหาร เราก็สามารถด าเนินชีวิตของเราไปได้อย่างดี ท าให้เรามี work life balance ได้สบายมาก อีกทั้งผม
ยังโชคดีมากที่ภรรยาผม (ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร) เป็นนักวิชาการและนักวิจัยเหมือนกัน เราเลย
เข้าใจเรื่องการท าวิจัยและการใช้ชีวิตในครอบครัวไปด้วยกันได้ตลอดเวลาครับ

อาจารยม์เีป้าหมายและการวางแผนของ
อาจารยใ์นอนาคตอยา่งไรคะ 

ส าหรับผมที่มาอยู่ตรงนี้แล้ว ผมรู้สึกว่าเป็นจุดสูงสุดแล้วที่ผมเคยคาดหวัง
ว่าจะได้ ทั้งการท าให้สังคมและการท าให้กับตนเองและครอบครัว แต่ผมยังมีความ
กังวลว่าความความตั้งใจผมตั้งแต่แรกท่ีกลับมานั่นก็คือการสร้างบุคลากรด้านวิจัยใน
สาขานี้ให้กับประเทศนั้น ตอนนี้ผมได้สร้างนักวิจัยให้กับประเทศได้มากพอตามที่
หวังไว้หรือยัง ผมเลยตั้งปณิธานว่าตราบใดที่พละก าลังยังมีอยู่ก็จะยังคงความคิดใน
การสร้างบุคลากรและนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงที่พร้อมจะสร้างงานที่มีคุณภาพออกไป
ให้ประเทศชาติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ต่อไปครับ

สุดท้ายอยากให้อาจารยใ์หค้ าแนะน าและก าลงัใจส าหรบั
น้อง ๆ นักสรีรวทิยารุน่ใหม่ในการขอทนุวจิยัและการท า
วิจัยคะ่

จริง ๆ แล้วผมอยากจะฝากอันนี้ครับ ถ้าเรามีความตั้งใจ มี passion กับสิ่งที่เราตั้งใจจะท า ผมคิดว่าไม่มีอะไรที่
จะเป็นอุปสรรคมาท าให้เราไปถึงจุดที่ประสบความส าเร็จนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นอยากให้น้อง ๆ หา passion ของตัวเอง
แล้วไปตาม passion นั้นเลยครับ รับรองว่าประสบความส าเร็จแน่นอน ปัญหามีเพียงแต่ว่าบางทีเราลืมมองหา passion 
ของเราไป แล้วเราไปตามกระแส ท าให้เราไปเสียเวลาหมุนอยู่กับวังวนของกระแสนั้น แต่ถ้าโชคดีเราหา passion เจอ 
แล้วไปตาม passion ของตัวเองก็จะประสบความส าเร็จได้อย่างรวดเร็วแน่นอนครับ ส่วนใหญ่แล้วการเขียนขอทุนที่ดี ถ้า
คน ๆ นั้นเขียนด้วย passion ของตัวเอง ก็มักจะท าออกมาได้ดีมากครับ ในคราวที่เราเจอปัญหา ผมแนะน าให้เราคุยกับ 
mentor เพ่ือขอค าแนะน าค าปรึกษาทั้งในแง่ของการให้ก าลังใจ การสร้าง connection และค าแนะน าเรื่องการเขียนขอ
ทุนครับ แล้วก็อยากฝากให้น้อง ๆ ก็คือคติที่ผมพูดไปตอนต้นครับ คือ ให้ -เพียร-กตัญญู อันนี้ให้เอาไปไว้เป็น concept 
ในการด าเนินชีวิตและในการท างาน ใช้ได้หมดนะครับ เอาไปหมั่นฝึกปฏิบัติบ่อยๆ  ผมเชื่อว่าอุปสรรคที่คิ ดว่าจะมี มันก็
จะลดน้อยลง และเราก็จะสามารถประสบความส าเร็จทั้งในหน้าที่การท างานและครอบครัวแน่นอนครับ ฝากเป็นก าลังใจ
ให้กับทุกคน



Save the date!!!  งานประชุมวิชาการสรีรวิทยา
สมาคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 ประจ าปี 2567 จัดขึ้น
โ ด ย ภ า ค ว ิ ช า ส ร ี ร ว ิ ท ย า  ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสรีรว ิทยาสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “Functional Food & Health 
Innovation Opportunity and Challenge for the 
Future Trend” โดยจัดขึ้นในวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 
2567 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น และงานประชุม
คร ั ้ งน ี ้ ย ั งตรงก ับเทศกาลลอยกระทง ณ บ ึ งส ีฐาน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ท่านจะได้รับชมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานที่งดงาม อาหารพื้นเมอืง 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมาย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-fgJa1rhFufZzU7WrHYPfhNckC3djlUiLT3ZXsNZ6ll_7Q/viewform 
หรือติดตามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  https://pst2024.kku.ac.th/

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลอัพเดตของงานประชุมผ่านทาง e-mail ไดท้ี่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-fgJa1rhFufZzU7Wr-HYPfhNckC3djlUiLT3ZXsNZ6ll_7Q/viewform
https://pst2024.kku.ac.th/


Save the date!!!  การอบรมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 41 ประจ าปี 2567 จัดขึ้นโดยภาควิชา
สรีรว ิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร ่วมกับสร ีรว ิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยภายใต้ห ัวข้อ 
“Extracellular Vesicles in Physiology, Pathology and Cosmeceuticals” ก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-24 
พฤษภาคม 2567 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเปิดรับลงทะเบียนในเร็ว ๆ นี้ ขอให้ผู้สนใจติ ดตาม
ข้อมูลอัพเดตของงานอบรมต่อไป



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ วีรภัทร โฆษิตานุฤทธิ์  
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร วสุ ศุภรัตนสิทธิ 
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร. มุทิตา หิรัญสาย  

สาขาวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ภักดีโชติ 

ด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 (วาระต าแหน่ง 4 ปี) 

ศาสตราจารย์ ดร. สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้รับแต่งตั้งเป็น Secretary-General of 

FAOPS Council (2023-2027)

ต าแหนง่ทางวชิาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ 

ต าแหนง่บริหาร



นายวิศรุต คลังนุ่ม นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสรีรวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดผลงานวิจัยในโครงการวิจัย R2R Show Up 2023 
เมื่อ 21 กันยายน 2566

อ.ดร.ธีระพงศ์ ยะทา ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี เรื่อง “การพัฒนาอนุภาคนาโนทองค าแบบใหม่
เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านแนวกั้นระหว่างเลือดกับสมองโดยการห่อหุ้ม
ด้วยเอ็กโซโซมที่มีการแสดงออกของโปรตีนเป้าหมายกับระบบประสาท” จาก
สภาวิจัยแห่งชาติเมื่อ 6 ตุลาคม 2566 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้รับรางวัล Young Investigator Travel Grant Award จากการน าเสนอผลงานวิจัย
เรื ่อง “Genistein Attenuates Diet-Induced Obesity and Metabolic 
Dysfunctions in Gonadectomized Mice with Some Sex-Differentiatial 
Features” จากงานประชุม FAOPS 2023 ณ เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต้ จัดระหว่าง 
1-4 พฤศจิกายน 2566 

อาจารย์ นพ.ภัคพล รัตนชัยสิทธิ์ ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้รับรางวัล Best Oral Award จากการน าเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าเรื่อง 
“Assessment of Oropharyngeal Swallowing Dysfunction and Swallowing 
Biomechanics in Individuals with Obstructive Sleep Apnea (OSA)” จาก
การประชุม ANMA & TNMS 2023 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน จัดระหว่าง 10-
12 พฤศจิกายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ยอดยิ่ง แดงประไพ ภาควิชาสรีรวิทยา 
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
ได้รับรางวัลชมเชย R2R Award 2023 จากผลงานเรื่อง “การศึกษาความเที่ยง
และความตรงของแบบประเมินภาวะหมดไฟโคเปนเฮเกนฉบับนักศึกษาในรูปแบบ
ภาษาไทยในนักศึกษาแพทย์ชั ้นพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล” ในงานมหกรรมคุณภาพ เมื่อ 8 กันยายน 2566 

รางวัลดา้นวจิยั 



อาจารย์ ดร. หทัยชนก อ่ิมเพ็ง ภาควิชาสรีรวิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร ับรางวัล

บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ “รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการเรียนการ

สอน ภาควิชาสรรีรวิทยา” เมื่อ 22 กันยายน 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกริกเกียรติ จินดา   

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ “รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการ

เรียนการสอน ภาควิชาสรรีรวิทยา” เมื่อ 22 กันยายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร. พวงรัตน์ ภักดีโชติ ภาควิชาสรีรวิทยา 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัล “อาจารย์

แพทย์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนดีเด่น” เมื่อ 7 กันยายน 2566 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง วรวรรณ กิจผาติ ภาควิชาสรีรวิทยา  
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองคุณภาพด้านการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร “UKPSF Senior 
Fellow” 

ขอต้อนรับสมาชกิใหม่

อ. ดร.จักรกริช นุกิจรัมย์ [480]
สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รางวัลเชดิชเูกียรติ



จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2567 
ท่ี Cebu Doctors’ University ประเทศฟิลิปปินส์
เปิดรบันกัศึกษาเขา้แข่งขันเป็นประเภททีม (ทีมละ 
3-4 คน) รบัจ านวนจ ากดั 80 ทีม ผูส้งัเกตการณแ์ละ
ผูค้วบคุมทีมสามารถลงทะเบียนเขา้งานได ้โดยรอ
ทางเจ้าภาพจัดงานประกาศรายละเอียดให้ทราบ
ตอ่ไป 

ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนรายวิชา SIPS604 
สรีรวิทยาของช่องไอออน (Ion Channel Physiology) 
ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาสรี รวิทยาทาง
การแพทย ์(หลักสูตรนานาชาติ) ส  าหรับผูส้นใจทั่ วไป
หรือนกัศึกษาในสาขาสุขภาพ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี
และวิศวกรรมศาสตร ์ทัง้รูปแบบ online พรอ้มกบั on-
site ระหว่าง 11 มกราคม-31 มีนาคม 2567 สามารถ
สอบถามขอ้มลูรายละเอียดเพิ่มเตมิตามโปสเตอร ์

การแขง่ขันตอบปญัหาวชิาการ IMSPQ2024 

รายวิชา Ion Channel Physiology



Seoul Forest

Gyeongbokgung Palace

เล่าเรื่อง รศ. พญ.มณีรัตน์ ชยานุภัทร์กุล (แต)
ภาพประกอบ ผศ. ดร. นพ.กษิดิ์ภัค ไก่แก้ว

วันนี้แตขอมาเล่าบรรยากาศการไปประชุม The 10th Federation of the Asian and Oceanian Physiological 
Societies Congress หรือ FAOPS Congress 2023 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2566 ณ เมืองแทกู ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี เป็นบันทึกการเดินทางแก่สมาชิกทุกท่านนะคะ 

การประชุมครั้งนี้มีความพิเศษคือ ทาง สสท ได้เสนอตัวเพื่อเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม FAOPS Congress ในปี 
2027 หรือ 2031 ด้วยค่ะ ซึ่งแตในฐานะเลขาธิการ สสท และ ผศ. ดร. นพ.กษิดิ์ภัค ผู้ช่วยเลขาธิการ สสท ได้เป็นตัวแทน
ของประเทศไทยในการน าเสนอ bid proposal ใน FAOPS General Assembly ค่ะ 

ก่อนอื่นขอเท้าความเกี่ยวกับการประชุม FAOPS Congress เล็กน้อยค่ะ การประชุม FAOPS Congress จะจัด
ขึ้นทุก 4 ปี โดยก่อนหน้าที่จะมีการจัดประชุม 8 ปี จะมีการให้ตัวแทนของประเทศสมาชิกโหวตเพื่อเลือกประเทศที่จะมา
เป็นเจ้าภาพ อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศอิหร่านซึ่งเดิมจะเป็นเจ้าภาพการประชุม FAOPS Congress 2027 ขอถอน
ตัวอย่างกะทันหัน ในปีนี้จึงมีการโหวตประเทศเจ้าภาพของการประชุม FAOPS Congress ทั้งปี 2027 และ 2031 ซึ่งในปีนี้
มีประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 4 ประเทศ โดยประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ FAOPS Congress
2027 หรือ 2031 ส่วนประเทศอินโดนีเซียและประเทศจีนเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ FAOPS Congress 2031 เท่านั้น ส าหรับการ
เตรียมตัวก่อนไปน าเสนอ bid proposal นั้นเข้มข้นมากค่ะ มีการประชุมกันระหว่างกรรมการบริหาร สสท กับที่ปรึกษา คือ อ.
ชุมพล อ.ประสงค์ และอ.ธมลวรรณ เพ่ือหารือเรื่องวันที่จัดประชุม สถานที่ theme งานประชุม รวมถึงเตรียมค าถามที่พบบ่อย 
จากนั้นก็มีการประชุมกับ TCEB ซึ่งเค้าช่วยเหลืออย่างมากในการจัดท าเอกสารประกอบการน าเสนอ หาของที่ระลึก และวิดีโอ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ก่อนไปก็ได้มีการน าเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริหาร สสท ได้ติชม แตกับอ.กษิดิ์
ภัคซ้อมส่งไมค์กันหลายครั้งก่อนน าเสนอจริง ตัวเองเอาบทพูดไปฝันเลยค่ะ 

ก่อนเดินทางมีกระแสดราม่าเรื่องการผ่านตม.ที่ประเทศ
เกาหลีมากพอสมควร เลยอยากเล่าว่าที ่แตประสบจริงก็ไม่ได้
ยุ่งยากอะไรนะคะ โดยก่อนไปต้องยื่นเรื่องขอเอกสารที่เรี ยกว่า 
K-ETA ซึ่งได้อนุมัติภายใน 1 วันค่ะ แค่กรอกข้อมูลส่วนตัวและ
เหตุผลการเดินทาง ที ่ ตม. ที ่สนามบินกรุงโซล โดนถามอยู่
ประมาณ 3 ประโยคค่ะ มาถึงวันไหน มากับใคร มาท าอะไร พอ
บอกว่ามาประชุมเค้าก็ให้ผ่านไปเลย ส่วนอ.กษิดิ์ภัคที่มาด้วยเค้า
ให้ผ่านเลยโดยไม่ถามสักประโยค ช่วงที่ไปอากาศยังไม่หนาวค่ะ 
อุณหภูมิต ่าสุดประมาณ 16-17 องศา สูงสุด 24-27 องศา โชคดี
ที่ไม่เจอฝน แล้วต้นไม้ก าลังเปลี่ยนสีสวยเลยค่ะ ก็เลยถือโอกาส
แวะเที่ยวที่กรุงโซล 3 วันก่อนนั่งรถไฟความเร็วสูงไปเมืองแทกูซึ่ง
ใช้เวลาแค่ 1.30 ชม. เท่านั้นค่ะ 



เมืองแทกูเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศเกาหลีค่ะ อยู่ทางตอนใต้ของประเทศใกล้ ๆ เมือง
ปูซานค่ะ การประชุม FAOPS Congress 2023 จัดที่ EXCO (Daegu Exhibition and Convention Center) ซึ่งเป็น 
convention center ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองแทกูค่ะ ซึ่งอยู่ไกลออกมาจากใจกลางเมืองประมาณ 30 นาที

ภารกิจหลักของแตในการไปประชุม FAOPS Congress 2023 มี 2 อย่างค่ะ คือการไปน าเสนอ bid 
proposal เพื่อเป็นเจ้าภาพ FAOPS Congress 2027 หรือ 2031 ใน FAOPS General Assembly ในวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2566 และไปน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2023 ส าหรับในวันสุดท้ายซึ่งเป็น
พิธีปิด ก็มีพิธีมอบรางวัลการน าเสนอผลงานและ Travel Award ก็เลยได้แวะไปเชียร์ อ.กษิดิ์ภัค และตัวแทนจาก
ประเทศไทยในหลายสถาบันที่ได้รับรางวัลด้วยค่ะ นอกจาก scientific program และ teaching workshop แล้ว การ
ประชุมครั้งนี้ยังมี social event ส าคัญ 2 อย่าง คือ welcome reception และ gala dinner และมี optional 
tours ให้ผู้เข้าประชุมสามารถเลือกไป day trip ในเมืองใกล้ ๆ เช่น Gyeongju หรือ Andong ด้วยค่ะ 

ทั้งนี้ขอเล่าบรรยากาศการเข้าประชุม FAOPS General Assembly ให้ทุกท่านทราบค่ะ ส่วนตัวก็เป็นการเข้า
ประชุมนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะ ผู้ที่เข้าประชุมประกอบไปด้วย FAOPS Council members และตัวแทนจาก
ประเทศสมาชิก รวมกันประมาณ 40 ท่านค่ะ ซึ่งจ านวนตัวแทนของแต่ละประเทศจะไม่เท่ากันค่ะ ขึ้นกับจ านวนสมาชิก
ของแต่ละสมาคม ส าหรับประเทศไทยจะมีตัวแทน 2 คนคือ แต และอ.กษิดิ์ภัค ส าหรับ ศ. ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 
เข้าร่วมประชุมในฐานะ FAOPS Council member ซึ่งอาจารย์จะรับต าแหน่งเลขาธิการ FAOPS ในวาระ 2023-2037
วาระการประชุมหลัก ๆ นอกจากวาระทั ่วไป เช่นการรับรองรายงานการประชุม รายงานการเงิน และ FAOPS 
Constitution ฉบับแก้ไขแล้ว ยังมีวาระรับรองรายชื่อ FAOPS Council วาระปี 2023-2027 และวาระพิเศษที่ให้
ตัวแทนประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ FAOPS Congress 2027/2031 ขึ้นมาน าเสนอ bid proposal ประเทศละ 15 
นาที (present 10 นาที ถาม-ตอบ 5 นาท)ี โดยเรียงตามล าดับคือ มาเลเซีย-ไทย-จีน-อินโดนีเซีย ค่ะ หลังจากที่ตัวแทน
ทุกประเทศน าเสนอแล้ว จะมีการโหวตลับรอบที่ 1 เพื่อเลือกเจ้าภาพ FAOPS Congress 2027 ซึ่งประเทศมาเลเซีย
ได้รับเลือก ตามด้วยการโหวตลับรอบท่ี 2 เพ่ือเลือกเจ้าภาพ FAOPS Congress 2031 ซึ่งประเทศอินโดนีเซียได้รับเลือก 
ก็น่าเสียดายที่ประเทศไทยไม่ได้รับเลือกค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วเราก็น าเสนอได้ดี ทาง Prof. Kubo ซึ่งเป็นเลขาธิการของ 
FAOPS ท่านปัจจุบันแจ้งว่าประเทศไทยเพิ่งจัด FAOPS Congress ไปเมื่อปี 2015 คิดว่าสมาชิกอาจจะอยากให้โอกาส
ประเทศที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพมาเกิน 10 ปี อย่างมาเลเซียหรือประเทศที่ไม่เคยเป็นเจ้าภาพเลยอย่างอินโดนีเซียบ้างค่ะ



ส าหรับช่วงการน าเสนอโปสเตอร์ ทางผู้จัดขอให้ผู้น าเสนอมายืนที่หน้าโปสเตอร์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 
ตอน 16.00 – 18.00 น. มีการแจก free beer เพื่อเชิญชวนคนมาเยี่ยมชมโปสเตอร์ด้วยค่ะ ส าหรับการ
ประชุมครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานทั้งหมด 556 โปสเตอร์ ท าให้วันนั้น poster hall คึกคักมากค่ะ ส าหรับหัวข้อโปสเตอร์
ที่แตกับ อ.กษิดิ์ภัค ไปน าเสนอคือ “Single and Mixed Strains of Probiotics Reduced Hepatic Fat 
Accumulation and Inflammation, and Altered Gut Microbiome in a Nonalcoholic Steatohepatitis 
Rat Model” และ “Genistein Attenuates Diet-Induced Obesity and Metabolic Dysfunctions in 
Gonadectomized Mice with Some Sex-Differential Features” ตามล าดับค่ะ



สุดท้ายก็ขอปิดด้วยภาพบรรยากาศรวม ๆ ของการประชุม FAOPS Congress 2023 มาให้ทุกท่านชมค่ะ การ
ได้ไปน าเสนอ bid proposal ที่ FAOPS Congress 2023 ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ส าหรับแตและ อ.กษิดิ์ภัค เราได้
เรียนรู้เกี่ยวกับ FAOPS มากขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ต้องขอขอบคุณทาง สสท ที่ให้โอกาสไปเป็นตัวแทนของ สสท ในครั้งนี้
ด้วยค่ะ หวังว่าจะได้พบกับทุกท่านอีกในงานประชุม FAOPS Congress 2027 ที่ประเทศมาเลเซียนะคะ

จุดลงทะเบียน Exhibition Hall

พิธีเปิด

Welcome Reception และ Gala Dinner



Update!!! งานประชุม Annual Meeting ครั้งที่ 101 ของ The Physiological Society of Japan (PSJ) จะ
จัดขึ้นในวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ที่ Kitakyushu International Conference Center และ West Japan General 
Exhibition Center (เดิน 5 นาทีจากสถานี JR Kokura ) ซึ่งเมืองคิตะคิวชู มีสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น Dannoura และ 
ช่องแคบคัมมง (Kanmon Straits) และมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและประวัติศาสตร์มนุษย์อีกมากมาย และ
ยังมีปลาและอาหารทะเลสดเนื่องจาก Genkai Sea จะใกล้กับ Kitakyushu สถานที่จัดงานประชุมอีกด้วย 
          การประชุมนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “New Horizon in Physiology – Diversity and Harmony in Life-“ ซึ่ง
ครอบคลุมตั้งแต่โมเลกุลไปจนถึงพฤติกรรมทางสังคม  ในส่วนของ Plenary Lecture ประกอบด้วย Willis K. Samson 
จาก Saint Louis University, Masashi Yanagisawa จาก The University of Tsukuba และ Josef M Penninger 
จาก University of British Columbia และมีหัวข้อ symposium ที่น่าสนใจมากมาย เช่น   Neuronal circuits 
mediating sensory and autonomic functions of visceral organs, Emotional influence on the 
autonomic nervous system, New physiological functions deciphered through behavioral analysis, 
Neurobiology of projection axon: default and update, New insights into itch research, Physiology-
based understanding and overcome of congenital heart diseases, Diversity and Prospect of Cardiac 
Physiology, Secret lives of membrane lipids in physiology เป็นต้น  ในส่วนของ Late breaking abstract 
เปิดวันที่ 11 ธันวาคม 2566 ถึง 10 มกราคม 2567 และ Early registration period เปิดถึงวันที่ 26 มกราคม 2567
ในส่วนของอัตราค่าลงทะเบียนดังตาราง ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่
https://www2.aeplan.co.jp/psj2024/en_index/ 

https://www2.aeplan.co.jp/psj2024/en_index/


การประชุม American Physiology Summit จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน
2567 ที่เมืองลองบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย American Physiological Society (APS) Early 
registration ภายในวันที่ 17 มกราคม 2567 Late-breaking abstract submission จะ
เปิดในวันที่ 2 มกราคม 2567 Regular registration deadline วันที่ 11 มีนาคม 2567 
Keynote Speaker เปิดงานประชุมคือ Professor Brian Kobilka, MD ผู้ได้รับรางวัล
โนเบล และ Chair of molecular and cellular physiology ทื่ Stanford University 
School of Medicine, California สหรัฐอเมริกา โดยมีหัวข้อ symposium ที่น่าสนใจ เช่น
Immunometabolism: at the crossroads of novel gut-neural-cardiorenal 
pathophysiological mechanisms of disease, Biological mechanisms of race-
biased hypertension: the mind-body connection, Brain energetics and 
neurovascular physiology, Advances in renal physiology, Novel ion transport 
mechanisms in cardiac remodeling and arrhythmias เป็นต้น

Update!!! งานประชมุ The Metabolic Physiology Meeting 2024 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22-25 เมษายน 2567 ที่
Hilton Head Island, South Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ดื่มด ่ากับบรรยากาศทะเลบน
เกาะเสมือนกับการมาพักผ่อนอย่างแท้จริง โดยมี keynote speaker คือ Professor Dr. Bruce M. Spiegelman, 
Harvard Medical School และ Dana-Farber Cancer Institute และเป็นสมาชิกของ American National 
Academy of Sciences, American Academy of Arts and Sciences และ Institute of Medicine โดย Dr. Bruce
เคยได้รับรางวัลมากมาย ประกอบด้วย The Heinrich Wieland Prize, The Rolf Luft Award, The Eliot P. Joslin 
Medal, The Frederick Banting Medal, The Manpei Suzuki Prize และ The Helmholtz Prize for Diabetes 
Research และยังมี conference speakers ท่านอื่นๆอีก เช่น  Catherine Postic จาก Institut Cochin, Ed 
Chouchani จาก Harvard , Katrin Svensson จาก Stanford, Zach Gerhart-Hines จาก Copenhagen, Issam 
Ben-Sahra จาก North Western, Alexander Bartelt จาก LMU Munich Early-bird registration สามารถ
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2567 ในราคา $795.00 USD หลังวันที่ 31 มกราคม 2567 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 
2567 จะเป็นราคา $925 USD  ส าหรับผู้ที่สนใจน าเสนอโปสเตอร์ จะต้องลงทะเบียนและระบุชื่อโปสเตอร์ภายในวันที่ 
29 กุมภาพันธ์ 2567 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม สามารถติดต่อ Phillip White, Ph.D ผ่านทาง
phillip.white@duke.edu

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.physiology.org/professional-development/
meetings-events/american-physiology-summit?SSO=Y

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.sablesys.com/metphys2024-the-metabolic-physiology-meeting-2024/ 

mailto:phillip.white@duke.edu
https://www.physiology.org/professional-development/meetings-events/american-physiology-summit?SSO=Y
https://www.physiology.org/professional-development/meetings-events/american-physiology-summit?SSO=Y
https://www.sablesys.com/metphys2024-the-metabolic-physiology-meeting-2024/


Update!!! งานประชุม Physiology in Focus 2024 เป็นการประชุมทางสรีรวิทยาร่วมกันของ The 
Physiological Society และ The Scandinavian Physiological Society โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 
2567 ที่ Northumbria University, Newcastle-upon-Tyne ประเทศอังกฤษ โดยมี symposia ทั้งหมด 12 หัวข้อ 
ที่น่าสนใจ ได้แก่ Adipose Tissue in Health and Disease: Physiology and Inter-organ Crosstalk, The 
Dynamic Brain: From Synapse to System, New Insights into the Role of the ‘Forgotten’ Venous 
Circulation in Blood Pressure Control, Forever Young: Key Mechanisms in Brain and Muscle Health 
in Aging, Circadian Physiology in Health and Disease และ Dynamic Neurovascular Control of Brain 
Perfusion in Health and Disease ในส่วนของ Plenary Lecture ประกอบด้วย Professor Barbara Cannon 
จาก Stockholm University, Professor Alexander Gourine จาก University College London, Dr Sean Roe 
จาก Queen’s University Belfast, Professor Kai Kaila จาก University of Helsinki, Professor Jens Juul 
Holst จากUniversity of Copenhagen,  Professor Frankie MacMillan จาก University of Bristol, Professor 
Colin Nichols จากWashington University St. Louis และ Professor Janna Morrison จาก University of 
South Australia ในส่วนของวันเปิดลงทะเบียนและรายละเอียดอื่นๆหากมีอัพเดตเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในฉบับ
หน้าค่ะ หรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.physoc.org/events/physiology-
in-focus-2024/ 

FEPS-SECF Congress ในปี 2024 นี้ จัดขึ้นโดย The Spanish Society for Physiological Sciences 
(SECF) และ The Federation of the European Physiological Societies (FEPS) โดยจัดขึ้นในวันที่ 4-5
กันยายน 2567 ที ่Granada ประเทศสเปน

ส าหรับ call for symposia ได้เสร็จสิ้นไปแล้วในช่วงเดือนธันวาคม ในส่วนของก าหนดวันลงทะเบียนและ
โปรแกรมอ่ืนๆหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัพเดตให้ในฉบับหน้า

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
https://feps2024.org/index.php/programme/detailed-programme

https://www.physoc.org/events/physiology-in-focus-2024/
https://www.physoc.org/events/physiology-in-focus-2024/
https://feps2024.org/index.php/programme/detailed-programme


https://www.physoc.org/events/developing-and-communicating-best-practice-in-in-vivo-research/

https://www.physoc.org/events/the-one-health-one-medicine-cardiovascular-symposium-from-
cellular-physiology-to-clinical-practice/#tab-01

https://heart.magnusconferences.com/register

Update!!! การประชมุ IUPS ครัง้ท่ี 40 ซึ่งครัง้นีจ้ดัขึน้รว่มกบั Europhysiology โดยจดัขึน้ในวนัท่ี 11-14
กนัยายน 2568 ท่ีเมือง Frankfurt ประเทศเยอรมนี ณ ใจกลางยุโรป ซึ่ง Plenary และ Keynote lectures ไดปิ้ด
รบัไปแลว้ ในส่วนของ Call for Symposia ขยายเวลาปิดรับเป็นวันที่ 22 มกราคม 2567
ในสว่นของการลงทะเบียนจะเปิดในเดือนตลุาคม 2567 และการเปิดรบับทคดัยอ่จะเปิดรบัเดือนมกราคม 2568

ในสว่นของรายละเอียดเพิ่มเตมิอ่ืนๆหากมีอพัเดตสามารถตดิตามไดใ้นฉบบัหนา้หรือท่ี 
https://www.iups2025.com/

https://www.physoc.org/events/developing-and-communicating-best-practice-in-in-vivo-research/
https://www.physoc.org/events/the-one-health-one-medicine-cardiovascular-symposium-from-cellular-physiology-to-clinical-practice/#tab-01
https://www.physoc.org/events/the-one-health-one-medicine-cardiovascular-symposium-from-cellular-physiology-to-clinical-practice/#tab-01
https://heart.magnusconferences.com/register
https://www.iups2025.com/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27

